



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์

อำเภอขีรบารมี จังหวัดพิจิตร

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบโรงกรองกำจัดสนิมเหล็ก สำหรับประปาหมู่บ้าน  
(มาตรฐาน ก.) หมู่ที่ 1 บ้านดงมล ตำบลวังโมกข์ อำเภอขีรบารมี จังหวัดพิจิตร

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบโรงกรองกำจัดสนิมเหล็กสำหรับประปาหมู่บ้าน (มาตรฐาน ก.) หมู่ที่ 1 บ้านดงมล ต.วังโมกข์ อ.ขีรบารมี จ.พิจิตร โดยก่อสร้างโครงสร้างระบบโรงกรองสนิมเหล็กสำหรับประปาหมู่บ้านขนาด 5.00 ลบ.ม./ชม. ตอนล่างเป็นถังเก็บน้ำใส ขนาดบรรจุ 25 ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ 12079-12080 มาตรฐาน ก. ของกรมโยธาธิการเดิม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 465,000.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้**

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าวมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 232,500.-บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์เชื่อถือ และต้องเป็นผลงานก่อสร้างสัญญาเดียวกัน ( 1 สัญญา)

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง หากผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้างรายใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง ตามวันและเวลาดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว โดยจะถือว่าทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์มิได้ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์